

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Vật tư và Bộ Nông nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về vốn, vật tư... của các xí nghiệp, thuốc thú y, xí nghiệp sản xuất dụng cụ thú y ở trung ương và các trạm thú y tỉnh để sản xuất đủ thuốc và dụng cụ tiêm phòng.

Ngân hàng Nhà nước cho các Công ty vật tư chăn nuôi, thú y, các xí nghiệp thuốc thú y, xí nghiệp dụng cụ thú y, các đơn vị bảo hiểm chăn nuôi vay vốn lưu động để có vật tư và thuốc cần thiết phục vụ cho việc phòng trừ dịch bệnh gia súc.

Các ngành có liên quan khác như Bộ Nội thương, Ngoại thương, Y tế, Nội vụ, Quốc phòng, v.v... cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc theo chức năng của ngành mình.

Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành phổ biến rộng rãi chỉ thị này đến các đơn vị sản xuất và nhân dân để mọi người nghiêm chỉnh thi hành, bảo đảm chăn nuôi phát triển mạnh mẽ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn trở ngại thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Hội đồng bộ trưởng và Bộ Nông nghiệp.

Hàng tháng Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm tổng hợp tình hình và kết quả công tác phòng trừ dịch bệnh gia súc báo cáo Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 1984

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

CHỈ THỊ số 95-CT ngày 12-3-1984 về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Đề bảo đảm tính liên tục của quá trình giáo dục và rèn luyện học sinh trong thực tế sản xuất và xã hội, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sau khi đã trao đổi với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1. Ngành giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các ngành có liên quan cần coi trọng việc tổ chức các hoạt động hè của học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Việc tổ chức cho học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hoạt động trong dịp hè, bắt đầu từ năm nay phải được tổ chức nghiêm túc, chu đáo để vừa đạt được yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, vừa đạt yêu cầu rèn luyện học sinh trong thực tiễn cuộc sống, phấn đấu từng bước để đưa hoạt động hè của các trường đại học và chuyên nghiệp trở thành nền nếp.

Trong những năm trước mắt, mỗi học sinh (trừ học sinh học năm cuối cùng) dành hai trong số tám tuần lễ nghỉ hè để tham gia các hoạt động do nhà trường và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức để thực hiện những yêu cầu và nội dung sau:

— Đưa học sinh vào các hoạt động khoa học kỹ thuật, lao động sản xuất, theo ngành nghề và hoạt động xã hội, nhằm phục vụ thiết thực những mục tiêu kinh

tế, xã hội của các địa phương, và cơ sở sản xuất, đặc biệt là ở các công trình trọng điểm của trung ương và các địa phương để vừa bảo đảm hiệu quả giáo dục, vừa phát huy được khả năng cống hiến của học sinh.

— Tạo điều kiện tổ chức cho đông đảo học sinh thâm nhập vào thực tế 3 cuộc cách mạng của đất nước. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin và hình thành bản lĩnh cách mạng, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau khi tốt nghiệp ra trường.

— Tổ chức cho học sinh (với một lực lượng vừa phải) tham gia xây dựng, sửa chữa và bảo vệ trường sở; tăng gia sản xuất cải thiện đời sống trong nhà trường, góp phần xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, từng bước hoàn thiện môi trường giáo dục trong nhà trường. Phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tránh huy động ồ ạt, gây lãng phí.

— Tổ chức tốt các hoạt động tập thể nhằm nâng cao năng lực thẩm mỹ và thể lực cho học sinh, tạo ra không khí vui tươi lành mạnh, phấn khởi để bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới đạt được kết quả tốt đẹp.

Ngoài thời gian tham gia vào các hoạt động chung, mỗi học sinh có kế hoạch nghỉ ngơi, ôn tập, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị bước vào năm học mới.

2. Trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp và các đoàn thể trong việc tổ chức hoạt động hệ trên đây cho học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp các ngành, các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động hệ cho học sinh, theo nhu cầu của địa phương.

Cần tận dụng khả năng văn hóa, khoa học kỹ thuật của lực lượng học sinh chuyên nghiệp, phục vụ mục tiêu kinh tế, xã hội, nhằm góp phần đẩy nhanh những tiến bộ kỹ thuật, nhất là ở các cơ sở trực tiếp sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu nhu cầu của sản xuất và thực tiễn đấu tranh cách mạng ở địa phương, góp phần xây dựng hoài bão khoa học và giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh.

b) Các ngành đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn quản lý nội dung và tạo điều kiện vật chất cho các hoạt động hệ của học sinh. Các trường phải phân công cán bộ quản lý, nghiệp vụ và giáo viên có chuyên môn, nhiệt tình và trách nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hình thức hoạt động thích hợp đối với học sinh.

c) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần chủ động và làm nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động hệ của học sinh, và qua đó, bồi dưỡng năng lực công tác cho cán bộ, đoàn viên. Đoàn chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên hoạt động trong hệ, theo các yêu cầu giáo dục về chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, bổ sung cho quá trình đào tạo trong nhà trường.

d) Các ngành sản xuất có trách nhiệm giúp đỡ và tạo điều kiện cho học sinh

tham gia vào các hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cải tiến kỹ thuật, góp phần làm ra của cải vật chất trên cơ sở ký kết hợp đồng cụ thể. Cần bảo đảm các khoản chi phí, điều kiện làm việc và bồi dưỡng sức lao động của học sinh theo kết quả thực tế lao động của học sinh làm ra.

e) Ngành tài chính phối hợp cùng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn cụ thể chế độ thu, chi tài chính cho những hoạt động hè của học sinh.

Các ngành giao thông vận tải, ngành văn hóa thông tin, y tế và thể dục thể thao, ngành nội thương và lương thực thực phẩm, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các cơ quan chính quyền địa phương ở các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ việc tổ chức các hoạt động hè của học sinh đạt hiệu quả cống hiến và giáo dục cao nhất.

3. Thành lập, ở mỗi cấp chính quyền và ở các trường học ban chỉ đạo hè bao gồm đại diện các ngành và các đoàn thể có liên quan đề tổ chức các hoạt động hè cho học sinh. Sau mỗi mùa hè, có tổng kết, đúc rút kinh nghiệm dần dần đưa hoạt động hè vào nền nếp và có những hình thức khen thưởng thích đáng, nhằm động viên những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1984

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỐ HỮU

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

TÀI CHÍNH — TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

THÔNG TƯ liên bộ số 16-TT/LB ngày 29-3-1984 hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 của Hội đồng bộ trưởng.

Thi hành nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 của Hội đồng bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp ngân sách cho địa phương, liên Bộ Tài chính — Tổng cục Bưu điện hướng dẫn cụ thể cách tính và nộp 10% về trích nộp lợi nhuận của các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm trực thuộc trung ương cho ngân sách địa phương như sau :

1. Đề có căn cứ giao chỉ tiêu cho các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm nộp 10% lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương và có cơ sở để kiểm tra, quản lý của cơ quan tài chính địa phương đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu điện, hàng năm các Sở Tài chính phải phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm xác định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách.

Định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách địa phương của các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm được tính trên cơ sở 10% số lợi nhuận phải nộp ngân sách Nhà nước của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu